
sþ. 642. Fyrirspurn [352. mál]
til félagsmálaráðherra um starfsemi Greiningar- og ráðgjafarstöðvar ríkisins í Kjarvalshúsi.

Frá Jóhönnu Leópoldsdóttur.

1. Hversu margir einstaklingar bíða nú greiningar og meðferðar í Kjarvalshúsi:
a. úr forgangshópi,
b. aðrir?

2. Hversu lengi er áætlað að þessir einstaklingar þurfi að bíða?
3. Hefur biðlisti einstakra hópa verið að lengjast eða styttast?
4. Hvaða breytingar eru fyrirhugaðar á næstunni? Er aukning á starfsemi stöðvarinnar

fyrirsjáanleg?


